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สรุปสาระสำคัญการประชุม 
คณะกรรมการอำนวยการในคณะกรรมการบริหารระบบและเครือข่ายบริการสุขภาพ จ.จันทบุรี ครั้งที่ 6/2566 

วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 เวลา 10.00 เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมพลอยจันท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 

 

ผู้มาประชุม 
1. นางขจีพร   ธีราทรง   รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
2. นายพิพัฒน์ คงทรัพย์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 1 รพ.พระปกเกล้า 
3. นายธีรยุทธ  นัมคณิสรณ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 2  รพ.พระปกเกล้า 
4. นายไพศาล   สุยะสา   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม  
5. นางเทวี   พัฒนะผล  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฎ 
6. นายสมบัติ พนธารา   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสองพี่น้อง 
7. นายอภิสิทธิ์ ดุจวรรณ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว 
8. นายนันทวัช เมตตากุลพิทักษ์  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน 
9. นายพิริยะ ภิบาลกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสุกิม 
10. นายพรหมมินทร์  ไกรยสินธ  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขลุง 
11. นายรัฐวุฒิ ศรีสิงหเดช  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะขาม 
12. นายชัชวาล โภโค   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอยดาว 
13. นายณัฐกาญจน์  วิเศษฤทธิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมสิงห์ 
14. นายธนภัทร ประดิษฐ์ธรรม  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าใหม่ 
15. นายวิกรม   ทางเรือ   หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
16. นายบัญชา พร้อมดิษฐ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
17. นางสาวอัมพา   ไพโรจน์กิจตระกูล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. นายอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
2. นายธีรพงศ์ ตุนาค   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า 
3. นายประสงค์  ธีรกิจไพศาล  รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจการคลัง รพ.พระปกเกล้า 
4. นางบุญยาพร  พันธิตพงษ์  รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการฯ รพ.พระปกเกล้า 
5. นางสาวศศิธร ศรีประดิษฐ  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  รพ.พระปกเกล้า 
6. นายกิตติศักดิ์ วังสถาพร  รองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรพ.พระปกเกล้า 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางโสภา ตรีนันทวัน    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป  
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.  

แพทย์หญิงขจีพร   ธีราทรง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)    เปิดประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ผชช.ว.) 
1. การเตรียมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี 
  - ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือ และวางแผนการดำเนินงานร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จันทบุรี ซึ ่งจะมีการนัดหมายประชุมคณะอนุกรรมการแต่ละคณะเป็นระยะๆ ขอให้ผู้อำนวยการหรือผู้ที ่ได ้รับ
มอบหมายท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 
ที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  การรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 6/2566 วันท่ี 31 กรกฎาคม 2566 

ที่ประชุม: รับรอง 
  
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  นายแพทย์ไพศาล  สุยะสา  ผชช.ว.2 
 1. สถานะเงินบำรุง ณ 30 มิถุนายน 2566   

 - สถานะเงินบำรุงทุกหน่วยบริการปกติ ไม่มีติดลบ 
 - เข้าสู่ช่วงไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมการสรุปเพื่อปิดปีงบประมาณ 

และเตรียมการจัดทำแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2567 ต่อไป 
 - ให้ทุกรพ.ทบทวนรายการลูกหนี้ให้ดำเนินการให้ทันเวลา 
2. การเฝ้าระวังความเส่ียงทางการเงิน ณ 30 มิถุนายน 2566    
 - รพ. มีความเสี่ยงทางการเงินระดับ 1 ทุกรพ. ยกเว้นรพ.พระปกเกล้า ที่มีระบบความเสี่ยงทาง

การเงินระดับ 0 แต่ยังไม่มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน 
3. การติดตาม Planfin ณ 30 มิถุนายน 2566    
 - ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 planfin ค่อนข้างคลาดเคลื่อน จึงไม่สามารถนำไปประมาณการ

ของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้ 
  - พบปัญหาท่ีรพ.พระปกเกล้าเรียกเก็บไปยังรพช. มีความล่าช้า ไม่เป็นรอบ  
4. ต้นทุนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เดือนมิถุนายน 2566    
 - ทุกรพ. มีต้นทุนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในน้อยกว่าค่าเฉลี่ย แต่เนื่องจากค่าเฉลี่ยของปีนี้สูงกว่าทุกปี 

จึงขอให้ทุกรพ. ท่ีถึงแม้จะมีต้นทุนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่แล้ว ควบคุมไม่ให้ต้นทุนสูงไปมากกว่าเดิม 
5. รายงานติดตามวัดผลการลงทุนตามนโยบาย EMS  
 - จากเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข  ให้ม ีการเบิกจ ่ายการลงทุนตามนโยบาย EMS  

ในไตรมาสที่ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 พบว่ารพ.พระปกเกล้า รพ.สองพี่น้อง รพ.มะขาม รพ.นายายอามและ  
รพ.เขาคิชฌกูฏ ยังเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าร้อยละ 10 จึงขอให้เร่งดำเนินการตามแผนให้ทันเวลา 
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6. การติดตั้ง Solar cell  
 - ขอให้ทุกโรงพยาบาลสนับสนุนเงินบำรุงให้สสอ. เพื่อติดตั้ง Solar cell แห่งละ 200,000 – 

300,000 บาท (ขึ้นอยู่กับขนาดการใช้ไฟ)  
 - รพ.ที ่ขอสนับสนุนงบประมาณเพื ่อต ิดต ั ้ง Solar cell จากกระทรวงพลังงานในเฟสแรก  

ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ส่วนรพ. ท่ียังไม่ได้ขอ ให้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนได้ในเฟสท่ี 2 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 - ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 
 - ไม่มี  
 

 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 

     อัมพา  ไพโรจน์กิจตระกูล   ผู้บันทึกการประชุม 
         (นางสาวอัมพา  ไพโรจน์กิจตระกูล) 

    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
 
   บัญชา  พร้อมดิษฐ์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายบัญชา  พร้อมดิษฐ์) 

      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
              หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

 


